

BÁO CÁO

Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Đoàn thẩm định liên Bộ sau thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế tại huyện Tư Nghĩa

Thực hiện nội dung Công văn số 533/VPĐP-NV&MT ngày 28/5/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tiếp thu và giải trình một số ý kiến góp ý của Đoàn thẩm định như sau:

1. Về bổ sung hồ sơ, nội dung báo cáo và kế hoạch đầu tư nâng chất các tiêu chí, duy trì cảnh quan môi trường nông thôn của huyện Tư Nghĩa.

Về hồ sơ huyện: Văn phòng nông thôn mới tỉnh đã kiểm tra hồ sơ của UBND huyện Tư Nghĩa, các văn bản yêu cầu của Đoàn thẩm định Trung ương đã được huyện bổ sung đầy đủ; nội dung các văn bản nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu đề ra;

Về báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện: UBND huyện đã bổ sung nội dung báo cáo, bổ sung mô hình, số liệu thực hiện nội dung các tiêu chí, các tư liệu đã góp phần minh chứng kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện;

Về kế hoạch đầu tư nâng chất các tiêu chí, duy trì cảnh quan môi trường nông thôn: UBND huyện đã đề ra mục tiêu cụ thể xây dựng nông thôn mới của huyện trong giai đoạn 2021 – 2025; Giải pháp nâng chất các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu cấp xã, nâng chất các tiêu chí cấp huyện. Chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc phân loại, xử lý rác tại nguồn, tổ chức dọn vệ sinh một ngày trong mỗi tháng; Tổ chức trồng cây xanh, trồng hoa nơi công cộng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường thôn, xóm, tiến tới xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của UBND huyện Tư Nghĩa (kèm theo Báo cáo của UBND huyện).

2. Về hồ sơ của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện nội dung Công văn số 533/VPĐP-NV&MT ngày 28/5/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2519/UBND-NNTN ngày 04/6/2020 gửi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các sở ngành tỉnh có liên quan và UBND huyện Tư Nghĩa đề tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xét, công nhận huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

2.1. Về hồ sơ: Đã bổ sung đầy đủ các văn bản của UBND tỉnh, Mặt

trận Tô quốc Việt Nam tinh, các tổ chức chính trị xã hội tinh và các sở ngành có liên quan theo yêu cầu. Nội dung các văn bản đã cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin về công tác chỉ đạo điều hành, hướng dẫn thực hiện nội dung các tiêu chí của các sở ngành được phân công; đã đánh giá mức độ đạt được và tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các tiêu chí do sở ngành phụ trách, đề xuất giải pháp khắc phục, nêu được quan điểm thống nhất với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện và đề nghị xem xét công nhận huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới.

2.2. Về tiêu chí An ninh trật tự của huyện Tư Nghĩa năm 2019

Công an tỉnh đã có văn bản số 2095/CAT-PV01(PV05) ngày 27/5/2020 về kết quả thẩm tra tiêu chí An ninh trật tự xã hội đối với huyện Tư Nghĩa Năm 2019, trong đó Công an tỉnh đã đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí đối với các xã trên địa bàn huyện và của huyện năm 2019 đều đạt tiêu chí về An ninh trật tự xã hội, không còn xã nằm trong danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và thống nhất đề nghị UBND tỉnh trình Trung ương xét công nhận huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới (kèm theo văn bản số 2095/CAT-PV01(PV05)).

2.3. Đối với những nội dung người dân trên địa bàn huyện còn chưa hài lòng cao theo Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam tinh.

Qua tổng hợp kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện, Tỷ lệ người dân chưa hài lòng lớn thuộc 3 nội dung: Nội dung 8. Có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện, Công tác bảo vệ môi trường; Các cơ sở sản xuất chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm (14%); Nội dung 7. Các hình thức tổ chức liên kết sản xuất, các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện hoạt động hiệu quả (5,5%); Nội dung 2, Hệ thống giao thông kết nối huyện và các xã với khu vực đô thị (5%).

2.3.1. Đối với nội dung 8. Có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện, Công tác bảo vệ môi trường; Các cơ sở sản xuất chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Người dân cho rằng: Một số cơ sở sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn huyện còn gây ô nhiễm môi trường; Công tác thu gom, xử lý chất thải nói chung chưa triệt để, một số nơi vẫn còn gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với nội dung: Một số cơ sở sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn huyện còn gây ô nhiễm môi trường.

Trong báo cáo thẩm tra, Sở Tài nguyên Môi trường đã lưu ý UBND huyện Tư Nghĩa: Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các khu vực chuồng trại chăn nuôi, nơi sản xuất kinh doanh, thực hiện tổng vệ sinh môi trường định kỳ, khơi thông dòng chảy các mương thoát.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các trang trại, gia trại để đảm bảo việc tuân thủ các quy định về bảo vệ

môi trường; Tăng cường giám sát hoạt động của Khu xử lý rác thải tạm thời, thường xuyên phun hóa chất giảm thiểu mùi, diệt côn trùng để đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Đối với nội dung: Công tác thu gom, xử lý chất thải nói chung chưa triệt để, một số nơi vẫn còn gây ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác thải xã Nghĩa Kỳ huyện Tư Nghĩa. Yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND huyện Tư Nghĩa tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để sớm đưa nhà máy vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Trong khi nhà máy chưa đi vào hoạt động, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hướng dẫn UBND huyện Tư Nghĩa giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường.

2.3.2. Đối với nội dung 7. Các hình thức tổ chức liên kết sản xuất, các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện hoạt động hiệu quả.

Người dân cho rằng các hợp tác xã trên địa bàn huyện nhìn chung có quy mô nhỏ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh đơn điệu (dịch vụ thủy lợi, sản xuất giống, cung ứng vật tư...), doanh thu, lợi nhuận đạt thấp so với tiềm năng, chưa thật sự trở thành cầu nối, hỗ trợ cho người dân trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập. Các mô hình liên kết sản xuất với các doanh nghiệp chưa thu hút được nhiều người dân tham gia, quy mô liên kết nhỏ lẻ, thiếu ổn định và hiệu quả.

UBND tỉnh đã giao cho Liên minh HTX tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của HTX trong tình hình mới, tuyên truyền tập huấn Luật HTX 2012 cho cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân ở nông thôn. Chủ động tiếp cận, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho HTX phát triển;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng các mô hình HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị có hiệu quả, mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao;

- Chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình thực hiện tại địa phương để hỗ trợ HTX theo cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX. Tăng nguồn vốn quỹ Hỗ trợ và phát triển HTX, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng cho vay đối với các HTX có Phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

2.3.3. Đối với nội dung 2. Hệ thống giao thông kết nối huyện và các xã với khu vực đô thị

Người dân cho rằng hệ thống giao thông kết nối giữa các xã và các xã với khu vực đô thị một số nơi bị hư hỏng chưa được đầu tư nâng cấp, duy tu bảo dưỡng, đi lại còn khó khăn.

Trong 09 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Tư Nghĩa đã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, huy động sự ủng hộ của doanh nghiệp, tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư để đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn đảm bảo theo yêu cầu tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đến nay hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện đã được đầu tư nâng cấp tương đối đồng bộ, đảm bảo kết nối tốt các xã đến trung tâm huyện và thành phố Quảng Ngãi. Tuy nhiên trong thời gian qua việc thi công tuyến đường: cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quảng Ngãi - Chợ Chùa, đường huyện Nghĩa Hòa - Nghĩa Thương đang trong quá trình thi công nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Hy vọng khi hoàn thành các tuyến đường này sẽ đạt được sự hài lòng của người dân.

Tuy còn một số ý kiến góp ý chưa hài lòng với một số nội dung, nhưng nhìn chung đại bộ phận người dân đều nhất trí với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Tư Nghĩa và thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, công nhận huyện Tư Nghĩa, đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành của tỉnh, UBND huyện Tư Nghĩa có giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp để sớm khắc phục những đề xuất, kiến nghị đã được nhân dân tham gia góp ý và tiến tới thực hiện xây dựng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trở thành các xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên đây là báo cáo giải trình thêm một số ý kiến của Đoàn thẩm định liên ngành Trung ương về khảo sát, thẩm định huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới, kính đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét./.

Nơi nhận:

- BCĐTW các Chương trình MTQG;
- VPDP Nông thôn mới Trung ương;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNtv164.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bình